

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รายงานการสรุปผลการสังเคราะห์งานวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประจำปีการศึกษา 2552

มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความสำคัญกับดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสู่สังคม สำหรับด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัย โดยการให้ทุนทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัย และส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ขอรับทุนจากภายนอก โดยการลดพันธกิจ ตลอดจนมหาวิทยาลัยยังส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่าน วารสารศรีปทุมปริทัศน์ การประชุมวิชาการประจำปี การให้ค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และการให้รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น

ในปีการศึกษา 2552 นี้ มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยสำหรับบุคลากรภายในจำนวนทั้งสิ้น 10,121,042.00 บาท คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกรวม 8,306,023.50 บาท รวมทั้งสิ้น 18,427,065.50 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ระดับชาติและหรือนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 101 เรื่อง ทั้งนี้ งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ ได้ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)

มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ รวม 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การสร้างศักยภาพและและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม

โดยมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ งานวิจัยเป็นประเภทงานวิจัยประยุกต์สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร เช่น การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรและเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ แนวทางการ

ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการให้ทุนวิจัยให้แก่บุคลากรภายในทุกสาขา/คณะ โดยในปีการศึกษา 2552 สาขา/คณะต่างๆ ได้ขอทุนวิจัย ทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาสังคม ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์และวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ ศักยภาพของสื่อบุคคลกับการสื่อสารเพื่อพัฒนาชุมชน พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารอย่างเท่าทันสื่อของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น นอกจากนี้คณะนิเทศศาสตร์ยังได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ในสาขาการโฆษณา เช่น โครงการวิจัยพิมพ์เฉพาะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โครงการวิจัยการ์ตูนความรู้ไทย:ความเป็นมาสถานการณ์และแนวทางการพัฒนา เป็นต้น

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การสร้างศักยภาพและและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการ

เพื่อส่งเสริมการสร้างศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาทางวิทยาการ โดยการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาการต่างๆ เช่น โครงการเทคนิคการผลิตไฟฟ้า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และโครงการสื่อต้นแบบและคู่มือการผลิตสื่อ เรื่อง ข่าวของพ่อให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ของคณะนิเทศศาสตร์ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม

มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เช่น การจัดตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ตลอดจน ส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเวทีการประชุมวิชาการประจำปี การเผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการศรีปทุมปริทัศน์ และการเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

โดยสรุป จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2552 จะพบว่ามหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกสาขา/คณะ โดยเฉพาะผลงานของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยจะส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ขอรับทุนจากภายนอกให้มากขึ้นและส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มี Impact factor มากขึ้น